



ข่าวกรมบัญชีกลาง

THE COMPTROLLER GENERAL'S DEPARTMENT NEWS

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐ www.cgd.go.th

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่ ๒๕

กรมบัญชีกลางเดินทางเสนอกฎหมาย Undo กบข.

คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. เห็นว่าร่างกฎหมาย Undo ดี และมีประโยชน์ กรมบัญชีกลางพร้อมเดินทาง กำหนดบังคับใช้ประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และกรมบัญชีกลางพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ควบคู่ไปด้วย

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เดิมกรมบัญชีกลางได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการแล้ว แต่ได้มีการยุบสภา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทำให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ตกไป จึงทำให้กำหนดการที่กรมบัญชีกลางเสนอไว้เดิม เช่น กำหนดเวลาการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ Undo สำหรับผู้รับบำนาญ ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และข้าราชการผู้มีสิทธิ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยสมาชิกภาพ กบข.จะสิ้นสุดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อการดำเนินการเลื่อนออกไปจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาดังกล่าว

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวต่อว่า วันที่ (๒๔ มิ.ย.) คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. ซึ่งมี ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ซึ่งประธานเห็นว่า ร่าง พรบ. ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดี มีประโยชน์ และ คสช. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามแนวทางที่เสนอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะที่ปรึกษา เห็นว่า เป็นกฎหมายที่มี Technical Term มาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการอธิบาย ประกอบกับกรมบัญชีกลางต้องใช้เวลาในการเตรียมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเผยแพร่ทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำร่าง พรบ.ดังกล่าว เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยจะจัดให้เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกๆ ที่เข้าสู่สภา และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ตามกำหนดการที่กรมบัญชีกลางวางไว้ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา เห็นว่ากรมบัญชีกลางสามารถเผยแพร่ข่าวและประชาสัมพันธ์ร่าง พรบ.ฯ ตามที่ได้ยกวางไว้ โดยกล่าวว่าย้ำอีกว่า “ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดี มีประโยชน์ คสช. ยินดีให้การสนับสนุนตามแนวทางของร่างที่กระทรวงการคลังเสนอ”

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างเร่งด่วนแล้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ Undo ซึ่งมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน คาดว่าฐานข้อมูลจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ นอกจากนี้จะมีการเตรียมความพร้อมในระบบต่างๆ เช่น GFMS ระบบ e-Pension ระบบจ่ายเงินเดือน เพื่อเป็นการรองรับกับการดำเนินการในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงวางแผนเตรียมการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข อื่น ๆ ใด ๆ หนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวต่อท้ายว่า แนวทางตามร่างฯ ได้กำหนดระยะเวลาการแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิ Undo ใหม่ ดังนี้ สำหรับผู้รับบำนาญ แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และหากต้องคืนเงินส่วนต่างให้ชำระคืนแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่วนข้าราชการผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสมาชิกภาพ กบข.จะสิ้นสุดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสมจาก กบข.เท่านั้น สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นยังคงกำหนดไว้เหมือนเดิม และกรมบัญชีกลางจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป
